

NHỮNG NÉT ĐẸP VĂN HÓA NGÀY TẾT

Bài 1 – ĐÓN TẾT

Người Việt Nam chúng ta tin rằng, vào ngày Tết, mọi thứ đều phải mới. Từ ngoại vật cho đến lòng người phải đổi khác.

Vì vậy mà khoảng mười ngày trước tết, người ta thường chà rửa, hoặc quét vôi nhà và sơn cửa lại cho mới. Họ cũng đi mua sắm quần áo mới để mặc trong những ngày Tết.

Vào những ngày Tết, người ta đi thăm nhau, và chúc cho nhau những lời tốt lành. Dịp Tết là dịp để mọi người làm lành nếu như họ đang có những hiềm khích và giận hờn lẫn nhau.

Phong tục của ngày Tết thật là phong phú. Từ việc thăm viếng, chúc Tết, lì xì cho đến việc bày biện mâm ngũ quả, câu đối, gói bánh chưng, hoa Mai, hoa Đào, cây tắc v.v... tất cả đã tạo thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Thật vậy, từ xưa đến nay, Tết vẫn luôn là một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Việt Nam.

Câu hỏi:

1. Em hiểu gì về ngày Tết? Phong tục ngày Tết?
2. Theo em, chúng ta có cần duy trì những phong tục ngày Tết ở hải ngoại không? Giải thích và chứng minh nhận xét của em?

Bài 2 – CÚNG ÔNG TÁO

Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng Chạp Âm lịch, người dân Việt Nam sẽ dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ và chuẩn bị mâm cơm để đưa ông Táo về trời.

Đề Thiên Đình định đoạt công tội, thưởng phạt phân minh cho tất cả mọi người, vào ngày này, Táo Quân sẽ cưỡi cá chép hóa rồng bay về trời để trình báo mọi việc lớn nhỏ, tốt hay xấu xảy ra trong năm qua của gia đình. Đến đêm Giao thừa, Táo Quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trông coi bếp núc cho gia đình.

Lễ cúng ông Táo sẽ được diễn ra trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Hoặc có thể cúng vào trưa hay tối ngày 22 tháng Chạp, bởi sau 12 giờ trưa ngày 23 là ông Táo đã lên trời nên không nhận được đồ cúng. Với mong muốn Thần Bếp sẽ phù hộ cho gia đình được nhiều may mắn, nên cứ đến ngày này người ta lại làm lễ cúng ông Táo rất long trọng.

Mâm cỗ cúng ông Táo gồm ba bộ mã. Hai bộ cho Táo Ông và một bộ cho táo Bà. Các gia đình cũng thường mua ba con cá chép thả vào thau nước đặt cạnh mâm cỗ. Sau khi làm lễ xong họ đem thả xuống sông để "cá chép hóa rồng", làm phương tiện cho ông Táo cưỡi về trời.

Theo quan niệm của người Việt, ông Táo không những định đoạt may rủi, phúc họa của gia chủ, mà còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào nhà, nhằm giữ cho mọi người trong nhà được bình yên. Với mong muốn Thần Bếp sẽ phù hộ cho gia đình được may mắn, hàng năm người ta thường làm lễ tiễn đưa Táo Quân về trời một cách long trọng. Tục lệ này còn là mở đầu cho Tết Nguyên Đán.



Nguồn hình: Internet

Câu hỏi:

1. Qua bài đọc, em hiểu gì về việc cúng ông Táo?
2. Em có đồng ý với những quan niệm về tục cúng ông Táo trong bài viết? Giải thích vì sao em đồng ý hoặc không đồng ý?

Bài 3 – CÚNG TẮT NIÊN CUỐI NĂM

Người Việt Nam thường có phong tục cúng tất niên cuối năm. Đây là một phong tục ngày Tết mang ý nghĩa rất quan trọng.

Tất nghĩa là xong, niên nghĩa là năm; do đó tất niên là kết thúc một năm cũ đã qua. Ngoài gia đình thì các công ty cũng sẽ cúng tất niên và tổ chức tiệc tất niên vào cuối năm, để tổng kết hết một năm làm việc và cầu may cho năm mới.

Vào ngày này, các thành viên trong gia đình sẽ cùng nhau chuẩn bị những mâm cỗ đầy, khói hương nghi ngút được đặt lên bàn thờ gia tiên. Người ta sẽ chuẩn bị 2 mâm cỗ, một mâm đặt ở bàn thờ gia tiên, một mâm để ở giữa trời, thường là trước sân nhà.

Tùy thuộc điều kiện tài chính, hoàn cảnh của gia đình mà mâm cúng sẽ có sự khác biệt. Về cơ bản, mâm lễ ở mỗi vùng, mỗi miền sẽ mang đậm nét văn hóa, tâm linh của địa phương đó. Cụ thể như:

- Miền Bắc thường có các món như canh móng giò hầm măng, miến nấu lòng gà, thịt đông, xôi gấc, dưa hành muối, nộm...
- Mâm cúng tất niên của miền Trung sẽ có thể là gà bóp rau răm, thịt heo luộc, giò lụa Huế, chè xôi, miến Huế...
- Ở miền Nam sẽ có củ cải ngâm nước mắm, canh khổ qua nhồi thịt, canh măng, thịt kho tàu, bánh tét, gỏi tôm thịt, trái cây...

Lễ cúng cũng như tiệc tất niên sẽ diễn ra vào chiều ngày 30 Tết với năm đủ, tức là ngày 30 tháng 12 Âm Lịch. Hoặc chiều tối ngày 29 tháng 12 Âm Lịch với năm thiếu.



Nguồn hình: Internet

Câu hỏi:

1. Em hiểu gì về phong tục cúng Tết niên của người Việt Nam?
2. Quan niệm của em về phong tục này? Tại sao em nghĩ như vậy?